



ธ เสตีฉลุ้ฟากฟ้าสุรัลลัษ

พระมหากษัตริณาธิคุณจารึกไขใจไทยชั่วกาลนาน

ปีที่ 57 ฉบับที่ 9

ข่าวสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560



กราบขังคมนา บาทบพิตร สติตแมบสรวง  
ททขตวง ขอรักกักดี มิมีสัน  
กราบพระบาท ขังน้ำตา พระไทรลธิน  
ขอนตบดินทาร์ เวียมลูลสัน บบทิขยวิมาข...

น้อมศิริระกรานกราบแทบเวียงพระขลุกลบาทพระบาทสมเด็จพรพระปรมมทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พระผู้สติตบขสรวงสวรรค  
ด้วยควมขงรักกักดี ด้วยควมรักภษาลย์ ด้วยสันนิกในพระมทากรุณาธิคุณอันทาทที่สุดมิได้ ตงอยุ่เช่นนี้ตราขณขีวิตจะททาไม..

ผศ.บุขน้อย สติธธังกรู โรงเรียมสาธิตธุขษาฯ ฝายมธขม

ดอกเบียเงินฝากออมทรัพย์

เงินฝากออมทรัพย์	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี) ไม่เสียภาษี	ดอกเบี้ยทบต้น ณ วันจันทร์สุดท้าย ของเดือน มี.ย.และ ธ.ค.	อัตราดอกเบี้ย เทียบเท่า เงินฝากประจำ
ไม่จำกัดยอด	1.25	1.2539	1.4752
* ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	1.50	1.5056	1.7713
* ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป	1.75	1.7577	2.0678

เริ่มตั้งแต่ 27 เมษายน 2552

\* สมาชิกต้องรักษาระดับเงินฝากคงเหลือในบัญชี ณ สิ้นวันทุกวัน มิให้ต่ำกว่าที่กำหนด จนกว่าจะถึงวันจ่ายดอกเบี้ย กลางปี หรือสิ้นปีแล้วแต่กรณี ถึงจะได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ

ระยะเวลา/วงเงินฝาก	อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละต่อปี)	อัตราดอกเบี้ย 12 เดือน ทดลึงหักภาษี 15%	อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด-สูงสุด ธนาคารพาณิชย์อื่น (ร้อยละต่อปี/ยังไม่หักภาษี)
3 เดือน	1.75	1.4875	0.5500-1.6500
6 เดือน	2.00	1.7000	0.6500-1.7000
12 เดือน	2.10	1.7850	0.7500-1.8000
ไม่ถึง 1 ล้านบาท			
ตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 20 ล้านบาท	2.20	1.8700	
ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 30 ล้านบาท	2.30	1.9550	
ตั้งแต่ 30 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 50 ล้านบาท	2.40	2.0400	
ตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป	2.50	2.1250	

(เริ่มตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2559)

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

หน่วย : ร้อยละ

ประเภท	ดอกเบี้ยเงินกู้	เงินเฉลี่ยคืน	ดอกเบี้ยเงินกู้สุทธิ
สมาชิก (เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558)	5.00	ประชุมพิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ	...
	4.75	42.00	2.755
	4.00	30.00	2.800
	3.00	5.00	2.850
สหกรณ์อื่น (เริ่มตั้งแต่ 6 ตุลาคม 2560)	ดอกเบี้ยเงินกู้	ระยะเวลา	
	3.75	ไม่เกิน 60 เดือน	

การฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยการโอนเงินผ่านธนาคาร

การฝากโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคาร  
ทำการได้เฉพาะ 7 ธนาคาร ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  
ได้เปิดบัญชีไว้ดังนี้

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี "สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด"

กรุงเทพ	สยามสแควร์	152-0-00001-7
กรุงไทย	สุรวงศ์	023-1-19265-7
กสิกรไทย	สะพานเหลือง	011-2-25379-3
ไทยพาณิชย์	สภากาชาดไทย	045-2-35809-1
กรุงศรีอยุธยา	สะพานเหลือง	131-1-00001-6
TMB ทหารไทย	จามจุรีแอสควร์	238-2-11007-6
ธนชาต	บำรุงเมือง	214-2-13538-1
ธนชาต	อาคารสยามกิตติ์	044-6-00635-5

โดยปฏิบัติดังนี้ : เขียนใบฝากที่ธนาคารเข้าบัญชีชื่อ "สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด" ตามเลขที่บัญชี ธนาคารและสาขา (ที่ระบุไว้ข้างต้น) และนำสำเนาใบฝากมาที่สหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อเขียนใบนำฝากเข้าบัญชีของผู้ฝากในวันเดียวกัน วิธีปฏิบัติเช่นนี้จะเหมือนว่าท่านได้นำเงินสดไปฝากที่เคาน์เตอร์ของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ นั้นเอง

# ประธานแถลง



ข้าพเจ้าขอกราบเรียนขออภัยเป็นอย่างสูงต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้เป็นที่รัก สุดเคารพสูงสุดศรัทธาของปวงประชาชาวไทย พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า และประเทศไทย ผ่านพระราชดำรัส พระราชดำริ และโครงการต่างๆ ช่างยิ่งใหญ่มหาศาล ประมาณค่ามิได้ พวกเราชาวสหกรณ์จะจดจำจารึกไว้ตราบนิจนิรันดร

13 ตุลาคม 59

15:52 ใจมลาย

ทุกเรื่อง ทุกอย่าง ต่างหยุดนิ่ง  
ทุกคน ขรุตตัว หมดเร็วแรง  
น้ำตาไทย หลั่งไหล ไหว้ทูล  
ตอกไม้สด สดใส ไหว้ทูล  
คิดถึง ใจจะขาด แล้วเฮย  
คิดถึง จะคิดถึง ตลอดไป  
ละอื้นแล้ว ละอื้นอีก ละอื้นซ้ำ  
จะให้ลืม ได้อย่างไร เจ้าชีวิต  
จะหาพอ ดีแบบนี้ มีที่ไหน  
พัฒนา ทวีพื้นที่ ทวีถิ่นไทย  
คิดถึง ใจจะขาด แล้วเฮย  
คิดถึง จะคิดถึง ตลอดไป

โศกเศร้า เหงาใจ ใจหาย

ท้อกาย คล้ายคล้าย เข้มแข็ง  
ทุกสิ่ง หยุดหมด หมดเข้มแข็ง  
ทุกแห่ง แสงเศร้า เสร้าร้องไห้  
น้ำตาฟ้า ไหลหลั่ง หลั่งหลั่งไหล  
ทุกดวงใจ ใจหาย หายหายใจ  
คิดถึง คนที่เคย กราบไหว้  
พ่อหลวงไทย ของคนไทย ทั้งแผ่นดิน  
ยังตอกย้ำ ยังคิดถึง มีขังสิ้น  
ทั้งแผ่นดิน มีเพียงหนึ่ง สุดซึ้งใจ  
พ่อผู้ให้ ความพอเพียง เลี้ยงชีพได้  
พ่อผู้ให้ ใ้ให้ให้ ทั้งกายใจ  
คิดถึง คนที่เคย กราบไหว้  
พ่อหลวงไทย ของคนไทย ทั้งแผ่นดิน

13 ตุลาคม 2560

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน)  
ประธานกรรมการ  
สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

# ร่วมถวายอาลัยในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สรวงสวรรค์สถิตย์วิเศษ ช่วยขจัดเฉลิมรชตถน	ปรเมศวร์วิจิตรวราย ฉลุเลื่อมมณฑลารวณ
พระอาสน์สุวรรณคีรีวิเศษ องคัมภีร์มณฑลารวณ	สุประตัมภ์วิเศษสุวรรณ ธ สถิตตถลึงธรรม
ฉวบทถลึงรชตถน กบปรเก็ชก่าชยทศลกรร	มทเมศวร์มโนนนำ ธ สถิตตถลึงธรรม
อาลัยสละขันธ์รชตถน เร็ยงร็ยทวิทวิระกะระ	กีก่าสรต ถน แดตถง ถ ฉลพฉลิมเล็ย
กรรบทถลึงรชตถน พิศพิศทวิระฉนทศถ	มทวิเศษประตถตถ กีกถรชทททวิเศษ
ข้อมสละเสด็จพระปรมิท ชชทถธสถิตตถวิเศษ	ตถลึงสรีระฉน สุสุวรรณวิเศษมาท

ข้อมสละในพระมหากษัตริย์คุณอันหาที่สุดมิได้  
ข้าพระพุทธเจ้า  
“วาสุกรี”  
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ราชภรณ์ข้อมฉิตสละเสด็จสู่ฟ้ากฟ้า

ไทยท่วทล้าอาลัยรักท่วทลวง

พระคุณท่วทริทอยู่ในทรวง

ฉอมราชันย์สถิตสรวงสวรรค์เทอณ

มาลัยตอกไม้ขันธ์  
ฉากฉิต ทวาทท่ว

เช็ยท่วทลวงเสด็จสถิต  
สู่ฟ้า

โครงการท่วทริท  
ประฉักษ ท่วท่ว

ราชภรณ์ร่วมฉิตท่วทล้า  
ร่วมข้อมถวายอาลัย

สุวรรณา แชนจ์  
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

# โลกสุดโต่งพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 “กษัตริย์นักพัฒนา (อย่างยั่งยืน)”



สืบสานโครงการพระราชดำริ โดยมูลนิธิปิดทองหลังพระลงไปดำเนินการที่ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2559 มีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ นัดพิเศษเพื่อถวายสดุดีและเทิดพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานใหญ่ องค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีตัวแทนจากภูมิภาคต่างๆของโลกขึ้นกล่าวสดุดี โดยเริ่มจากประธานสมัชชาใหญ่สหประชาชาติ กล่าวเป็นคนแรก ตามด้วยนายบัน คี มูน เลขาธิการยูเอ็นเป็นคนที่สองจากนั้นก็ยังมีผู้แทนจากชิลี ทวีปอเมริกาใต้ ผู้แทนจากคูเวต เอเชียแปซิฟิก

ผู้แทนจากสหราชอาณาจักร ยุโรปตะวันตก ผู้แทนจากทวีปแอฟริกา ผู้แทนจากสหรัฐอเมริกา และนายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำยูเอ็น

ผู้แทนแต่ละภูมิภาคของโลกต่างสดุดีในหลวงรัชกาลที่ 9 ว่าทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา ทรงสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมต่างๆ ให้ไทยและโลก ทุกคนจะจดจำพระองค์ว่าเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ แนวพระราชดำริของพระองค์ ทำให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทดแทนและสภาพอากาศ รวมทั้งแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีการนำไปปรับใช้ในหลายประเทศ และตรงกับเป้าหมายของสหประชาชาติตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย ทรงทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาชนอันเป็นที่รักของพระองค์ มีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินับพันโครงการที่เกิดขึ้น นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงที่ดี ทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ และพระองค์ทรงให้การช่วยเหลือโดยไม่หวังผลตอบแทน (ดูเพิ่มเติม <http://webtv.un.org/>)

ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระองค์ทรงครองราชย์ยาวนานข้ามศตวรรษที่ 20 มาถึงศตวรรษที่ 21 และทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยและของโลก

เสียงแซ่ซ้องสรรเสริญและเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 กระทบดังก้องโลกในวันนี้ มาจากผลงานที่ได้ทรงทำมายาวนาน 70 ปี ตลอดรัชสมัยของพระองค์ เป็น 70 ปีแห่งการวางฐานรากการพัฒนา เพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

สิ่งที่พระองค์ทรงทำมา 70 ปี ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนที่องค์การสหประชาชาติเพิ่งประกาศเมื่อเดือนกันยายน ปี 2558 ว่าเป็นแนวทางการพัฒนาใหม่ของโลกในระยะ 15 ปีต่อจากนี้ไป ด้วยเป้าหมาย 17 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดความยากจนในทุกรูปแบบ การขจัดความหิวโหยสร้างความมั่นคงทางอาหาร ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคน ส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ จัดการน้ำอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้สำหรับทุกคน การส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศบนบก ส่งเสริมสันติภาพและการเข้าถึงระบบยุติธรรมอย่างเท่าเทียม สร้างความร่วมมือระดับสากลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น

ผลงานของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ชัดต่อโลกว่าแนวทางที่พระองค์ได้ทรงทำให้ประเทศไทยคือแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง หลายโครงการไม่ได้สำเร็จในทันที ต้องทดลองซ้ำทำซ้ำ แต่ในที่สุด ด้วยความมุ่งมั่น ก็ปรากฏเป็นผลงานที่ประชาชนคนไทยและโลกได้ประจักษ์

พระองค์มีพระราชดำรัสให้กำลังใจผู้ทำงานว่า “มีเหมือนกันที่ทำการทดลองแล้วล้มเหลว ทางฝ่ายศูนย์ศึกษาไม่ควรที่จะอายุในความล้มเหลว” และ “ในศูนย์การศึกษาพัฒนานั้น ทำอะไรไม่ถูกแล้วก็อาจเป็นอนุสาวรีย์ของความไม่ถูก จะได้สังวรว่าทำอย่างนี้ไม่ได้”

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริยุคต้นๆ ของพระองค์มีแกนหลัก 3 ประการ คือ 1) การจัดการทรัพยากรน้ำ 2) เทคโนโลยีอันเรียบง่าย 3) การจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างใส่ใจ

พระองค์มีพระราชดำรัสว่า “มีคนบอกว่าโครงการพระราชดำริจะต้องไม่ได้ ข้อนี้เป็นความคิดที่ผิด เป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะหากโครงการพระราชดำริจะต้องไม่ได้ เมืองไทยไม่เจริญ พระราชดำรินั้นก็เป็นความคิดของพระราชบิดา ถ้าความคิดของพระราชบิดาแก้ไขไม่ได้ ก็หมายความว่าเมืองไทยมีความก้าวหน้าไม่ได้”

เป้าหมายการพัฒนาเหล่านี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงทำเพื่อให้ประชาชนชาวไทยหลุดพ้นจากความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เข้าถึงระบบสาธารณสุข การศึกษา ตลอดจนการรักษาดูแลทรัพยากรธรรมชาติ มาอย่างยาวนาน จนเรียกได้ว่านี่คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ผลักดันและพัฒนาจนคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยดีขึ้นโดยมีตัวชี้วัดอย่างชัดเจน

ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ พระองค์ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนทุกจังหวัดของประเทศ ครอบคลุมระยะทางกว่า 48,000 กิโลเมตร เป็นระยะเวลาหลายต่อหลายปี เพื่อพบประชาชน เพื่อรับฟังปัญหาของพวกเขาและแนวทางแก้ไข พระองค์ทรงให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ ทรงริเริ่มโครงการต่างๆ สำหรับคนที่ขาดแคลนที่สุด แสวงหาคำตอบของปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่ประสบ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาภัยแล้ง การตัด

ไม้ทำลายป่า โภชนาการและโรคภัยไข้เจ็บ ความใส่พระราชหฤทัยอย่างต่อเนื่องได้กลายเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ยุคสมัยนี้ให้คำนิยาม

พระองค์ทรงปฏิบัติภารกิจทันทีหลังเถลิงถวัลยราชสมบัติ โดยทรงเล็งเห็นว่าการพัฒนาให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้นั้น ประชาชนต้องมีสุขภาพดี ถ้าประชาชนไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ คนแต่ละรุ่นจะติดอยู่ในวงจรของสุขภาพที่เลวร้ายและความยากจน ซึ่งเป็นสิ่งฉุดรั้งความพยายามในการพัฒนาให้ประเทศก้าวหน้า ทั้งในระดับมหภาค ภาระด้านโรคและความทุพพลภาพจะทำให้ประเทศสูญเสียทรัพยากร ส่วนในระดับครัวเรือนอาจทำให้ครัวเรือนตกอยู่ในความแร้นแค้น

ข้อมูล ณ ปี 2554 มีโครงการทั้งหมด 4,368 โครงการ แบ่งเป็นโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำ 1,770 โครงการ สิ่งแวดล้อม รวมถึงการอนุรักษ์ป่า 931 โครงการ การเกษตร 559 โครงการ การพัฒนาโอกาสในการประกอบอาชีพ 325 โครงการ สวัสดิการสังคม 179 โครงการ การคมนาคมสื่อสาร 164 โครงการ สาธารณสุข 50 โครงการ และโครงการด้านอื่นๆ อีก 390 โครงการ

พระองค์มีพระราชดำรัสว่า “การพัฒนาจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์ และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ ในสังคมวิทยา ภูมิประเทศตามสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนเราจะไปบังคับให้คนคิดอย่างอื่นไม่ได้ เราต้องแนะนำ เราเข้าไป ไปช่วย โดยที่จะคิดให้เขาเข้ากับเราไม่ได้ แต่ถ้าเราเข้าไปแล้ว เราเข้าไปดูว่าเขาต้องการอะไรจริง แล้วก็อธิบายให้เขาเข้าใจหลักการของการเข้าไปพัฒนานี้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง”

“บ่อพวง” แนวทางการบริหารจัดการน้ำตามแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สำหรับใช้ในพื้นที่ของตัวเอง หรือ 4-5 ครัวเรือนที่ร่วมกันบริหารจัดการน้ำกันเอง (โครงการปิดทองหลังพระ จ.น่าน)

พระองค์ทรงเห็นว่าการกำหนดแผนช่วยเหลือคนนั้นมีหนทางเดียวคือต้องรู้จักผู้ที่ตนจะเข้าไปช่วยเหลือให้เสียก่อน ไม่มีวิธีลัดอื่นใดนอกจากนี้ และการรู้จักผู้คนไม่อาจทำได้ด้วยการท่องจำ



งานวิจัยที่ศูนย์วิจัยทำเอาไว้ ผู้ที่จะเข้าไปพบปะผู้คนจริงๆ และเรียนรู้ที่จะชอบเหล่าคนที่เข้าไปช่วยเหลือด้วย

ในสมัยก่อนด้วยภัยคุกคามด้านสุขภาพต่างๆ ที่ไม่มีหมอ ไม่มีโรงพยาบาล อัตราการเสียชีวิตของมารดาสูงกว่า 400 คนต่อการคลอดบุตรที่มีชีวิต 100,000 คน อัตราการเสียชีวิตของทารกอยู่ที่ 62 คนต่อทารกอายุต่ำกว่า 1 ปี 1,000 คน

ดังที่พระองค์ทรงตั้งข้อสังเกตไว้ว่า “การรักษาความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกายเป็นปัจจัยของเศรษฐกิจที่ดีและสังคมที่มั่นคง และเมื่อสุขภาพสมบูรณ์ดีพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจแล้ว ย่อมมีกำลังทำประโยชน์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมของบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ ทั้งไม่เป็นภาระแก่สังคมด้วย”

นอกจากนี้ ตอนหนึ่งพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พระราชทานข้อคิดแก่ผู้ทำงานในมูลนิธิราชประชาสมาสัยว่า “ในการรักษาผู้ป่วย ต้องรักษาใจเขาให้ได้ ต้องเข้าถึงใจเขา ไม่ใช่ความเจ็บปวดหรืออาการต้องทำให้เขาเห็นว่าโรคเรื้อนรักษาได้”

หรือโครงการผลิตน้ำเกลือที่มีคุณภาพดี ต้นทุนเพียงเสี้ยวเดียวของการนำเข้าจากต่างประเทศ โดยพระองค์ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งให้ไปค้นคว้าทำน้ำเกลือขึ้นมาเองในประเทศเป็นครั้งแรก และน้ำเกลือมีคุณสมบัติดีที่สามารถใช้ได้ใรราคาถูก เป็นรากฐานมาตรฐานอุตสาหกรรมน้ำเกลือทางการแพทย์มาจนทุกวันนี้

ทรงริเริ่ม “หมอมูบ้าน” มาตั้งแต่ปี 2525 (ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขนำนโยบายนี้มาใช้อีกครั้ง) มีคลินิกลอยน้ำไว้บริการแก่ประชาชนริมน้ำที่เข้าถึงยาก เป็นต้น

จากสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อโดยเป้าหมายของการสร้างสุขภาพที่ดี และการเข้าถึงบริการสาธารณสุข ได้ทรงดำเนินการมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี 2493 จนถึงปี 2552 ทำให้ประเทศไทยก้าวสู่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ของสหประชาชาติ

ปี 2543 ประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก รวม 189 ประเทศ จึงรวมตัวกันในการประชุมองค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และเห็นพ้องต้องกันในการตั้งเป้าหมายการพัฒนาทั้งในระดับชาติและระดับสากลที่ทุกประเทศจะดำเนินการร่วมกันให้ได้ภายในปี 2558 โดยเป้าหมายดังกล่าวเรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ หรือ Millennium Development Goals (MDGs) อันประกอบด้วย 8 เป้าหมายหลัก คือ 1. ขจัดความยากจนและความหิวโหย 2. ให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาระดับประถมศึกษา

3. ส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศและบทบาทสตรี 4. ลดอัตราการตายของเด็ก 5. พัฒนาสุขภาพของสตรีมีครรภ์ 6. ต่อสู้กับโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรคสำคัญอื่นๆ 7. รักษาและจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 8. ส่งเสริมการเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในประชาคมโลก

เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษทั้ง 8 ข้อได้สิ้นสุดลงในปี 2558 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดเป้าหมายการพัฒนาขึ้นใหม่โดยอาศัยกรอบความคิดที่มองการพัฒนาเป็นมิติ (Dimensions) ของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความเชื่อมโยงกัน เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนา 15 ปี ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573

เช่นเดียวกับการศึกษา พระองค์ทรงช่วยเหลือคล้ายคลึงกับพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุข คือการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษา

พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสว่า “เบื้องต้นต้องเลิกคิดว่าเรียนวิชาเพื่อไปสอบไล่ เพราะในชีวิตของเรา เราไม่ได้อยู่ที่การกาผิดกาถูกในข้อสอบ หากอยู่ที่การทำงานและการแก้ปัญหาสารพัด”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงตระหนักอยู่เสมอว่า พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาของพระองค์นั้นมีทั้งที่สำเร็จและล้มเหลว มีได้และมีเสีย แต่โครงการพระราชดำริมีจุดมุ่งหมายคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยไม่ทำลายความสมดุล คุณค่าทางวัฒนธรรม ตลอดจนอัตลักษณ์ของพวกเขา พระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้รับการยกย่องจากหลายฝ่ายทั่วโลก

การสดุดีของสมัชชาใหญ่สหประชาชาติครั้งนี้ ยกย่องพระองค์เป็นกษัตริย์นักพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ของโลก นับเป็นประวัติศาสตร์น่าประทับใจยิ่งของประชาชนคนไทย



ข้อมูลจากหนังสือ “กลางใจราษฎร์ 6 ทศวรรษแห่งการทรงงาน”



# “การจัดตั้งสหกรณ์ แบบอนุกรมประสงค์”

การจัดตั้งสหกรณ์แบบอนุกรมประสงค์ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นั้น นอกจากเกษตรกรจะสามารถรวมตัวกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แล้ว ยังเป็นการป้องกันมิให้พ่อค้าคนกลางเข้ามาเอาเปรียบได้ เพราะเมื่อรวมตัวกันได้ดีย่อมมีอำนาจในการต่อรอง และสมาชิกสหกรณ์นั้นเองก็จะมีความรักใคร่กลมเกลียวกันดีหาไม่แล้วกิจการสหกรณ์ย่อมไม่สามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น และในส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นั้น มีพระราชประสงค์ที่จะให้มีการใช้ระบบสหกรณ์ออกไปให้แพร่หลายทั่วประเทศ เพราะวิธีการของสหกรณ์นั้นเองจะเป็นรากฐานที่ดีของระบอบประชาธิปไตยอย่างสำคัญ เนื่องจากสอนให้คนรู้จักรับผิดชอบร่วมกัน ให้มีการเลือกตัวแทนเข้าไปบริหารสหกรณ์ ตลอดจนได้รู้จักคุณค่าและประโยชน์ที่จะได้รับด้วยกันเป็นส่วนรวม พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมสมาชิกสหกรณ์กลุ่มต่างๆ เป็นประจำ และแต่ละครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยม ก็จะมีพระราชทานแนวทางและข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของกิจการสหกรณ์ อันเป็นขวัญกำลังใจอย่างยิ่งแก่สมาชิกสหกรณ์กลุ่มต่างๆ ที่ได้รับพระมหากรุณาพระราชทานพระราชดำริและข้อแนะนำต่างๆ ในการดำเนินงาน

คนไทยกินข้าวเป็นอาหารหลักเหมือนคนเอเชียส่วนใหญ่ทั่วไป ชาวนาไทยที่ปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักเป็นเกษตรกรนั้นเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของประเทศ แต่ชาวนาเองกลับต้องซื้อข้าวมาบริโภคในราคาแพง ซึ่งขัดแย้งกันกับอาชีพที่ทำอยู่เป็นอย่างยิ่ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงทรงห่วงใยต่อฐานะความเป็นอยู่ของชาวนา และจากการที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรอย่างสม่ำเสมอ ได้ทรงซักถามทุกข์สุข รับสั่งถามถึงอาชีพ การทำมาหากินของราษฎร ก็ทรงตระหนักว่าชาวนาส่วนใหญ่มีหนี้ติดตัวเป็นประจำ เพราะขาดเงินทุนต้องไปกู้ยืมเงินจากนายทุนมาลงทุนปลูกข้าว ปีใดฝนฟ้าเป็นใจตกต้องตามฤดูกาลปีนั้นก็ไ้ผลผลิตดี ถ้าปีใดเกิดภาวะฝนแล้งหรือฝนตกมากไปอุทกภัยปีนั้นก็อาจจะเสียหายหมดตัว หรือไม่ก็อาจจะได้ผลผลิตน้อยไม่สามารถนำผลผลิตไปจำหน่ายนำเงินไปชำระหนี้ได้ และบ่อยครั้งที่ถูกเร่งรัดหนี้สิน ประกอบกับไม่มีเงินจ้างที่จะจัดเก็บรักษาข้าวเอาไว้ขายในตอนราคาข้าวราคาดี ก็จำเป็นต้องขายข้าวเปลือกไปในราคาถูกตามที่พ่อค้าคนกลางจะกำหนด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

จึงมีพระราชดำริว่า การที่จะช่วยเหลือชาวนาได้ก็จะต้องทำให้ชาวนานั้นเข้าใจและรู้วิธีการรวมกลุ่มกันในรูปแบบสหกรณ์ทำการสีข้าวเปลือกเอง หรือตั้งตัวแทนกลุ่มทำการสีข้าวที่เป็นผลผลิตของตนสำหรับไว้บริโภคในครัวเรือนของแต่ละครอบครัวให้พอเพียงที่จะบริโภคได้ตลอดปีเสียก่อนเมื่อมีเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนแล้วจึงค่อยนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัวแทนที่จะต้องนำข้าวเปลือกไปจ้างผู้อื่นให้สีให้ ซึ่งหากดำเนินการตามพระราชดำรินี้ก็จะเป็นการช่วยเหลือชาวนาได้ทางหนึ่ง เหตุนี้จึงโปรดฯ ให้จัดสร้างโรงสีข้าวตัวอย่างขึ้นที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา เมื่อสร้างเสร็จได้เสด็จลง ณ โรงสีข้าวตัวอย่าง ทรงเปิดกิจการสีข้าวเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2514 โรงสีข้าวตัวอย่างที่โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ได้มีการพัฒนาการกรรมวิธีการสีข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อเนื่องมาโดยตลอด และได้เปิดให้เกษตรกรและผู้ที่มีความสนใจเข้าชมกิจการได้ เพื่อที่เกษตรกรผู้สนใจสามารถจะนำไปเป็นแบบดำเนินการได้เอง ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาให้ชาวนาได้ส่วนหนึ่ง สมดังพระราชประสงค์ที่ได้ทรงตั้งพระราชหฤทัยไว้ ความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อชาวนานั้นเกิดขึ้นมานานแล้ว พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ผู้นำกลุ่มชาวนาในพิธีเปิดการประชุมผู้นำกลุ่มชาวนาทั่วประเทศครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2508 ความตอนหนึ่งว่า

“...ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาและทดลองทำนามาบ้าง และทราบดีว่าการทำนามันมีความยากลำบากเป็นอุปสรรคอยู่มากใช้เหนื่อยจำเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวที่ดี และต้องใช้วิธีการต่างๆด้วย จึงจะได้ผลเป็นล่ำเป็นสัน...ในการชุมนุมครั้งนี้... จึงใคร่จะขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคำบรรยาย ทำความเข้าใจในวิธีการใหม่ๆ ให้แจ่มแจ้งทุกๆ ข้อ...จะได้นำวิชาการใหม่ๆ นี้ไปใช้ปรับปรุงการทำนาของสมาชิกในกลุ่มให้ได้ผลดียิ่งขึ้น...”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงทราบอยู่ในพระราชหฤทัยเป็นอย่างดีว่าสังคมไทยของเรานั้นมีรากฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม แม้ในปัจจุบันนี้สภาพของสังคมไทยที่แท้จริงก็ยังคงดำเนินอยู่เช่นนั้น เพราะประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็ยังคงมีอาชีพหลักในการทำไร่ ทำนา ทำสวน ปลูกพืชผัก คือยังคง



ดำรงชีพด้วยการทำการเกษตรนั่นเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าว ซึ่งเป็นพืชหลักที่เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงเป็นผู้ผลิตอยู่ในอดีตข้าวเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญในลำดับต้นๆ ของสินค้าส่งออกของประเทศไทยที่ทำเงินตราเข้าประเทศได้ปีหนึ่งๆ เป็นจำนวนมาก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงตระหนักในข้อนี้เป็นอย่างดีดังที่กล่าวมาแล้ว เหตุนี้จึงสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาทดลองปลูกมาตั้งแต่ปี 2504 โดยเสด็จหลวง ณ บริเวณโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา เพื่อทรงหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2504 ทำการทดลองปลูกข้าวโดยวิธีการใส่ปุ๋ยคอกและปุ๋ยเคมีในอัตราส่วนต่างๆ กัน จากนั้นก็เฝ้าทอดพระเนตรการเจริญงอกงามของเมล็ดข้าวที่ทรงหว่านไว้ ทรงเก็บข้อมูลทุกระยะนับแต่เมล็ดข้าวเริ่มงอกจนสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดจนถึงการนวดข้าว เพื่อจะได้ทรงเปรียบเทียบได้ว่าการใส่ปุ๋ยให้ข้าวในอัตราส่วนใดจึงจะให้ผลผลิตได้มากที่สุด ดังนั้น พระองค์จึงสามารถรับสั่งได้ว่าทรงเคยทดลองทำมาแล้วแล้วดังพระราชดำรัสที่ได้อัญเชิญมากล่าวไว้แล้วข้างต้น และตั้งแต่ปี 2505 เป็นต้นมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวส่วนหนึ่งที่เก็บเกี่ยวจากแปลงนาสาธิตจากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต ไปใช้ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ ณ มณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวง พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธีเก่าแก่สืบเนื่องมาแต่โบราณกาลและมีพิธีทำนองเดียวกันนี้อีกหลายประเทศในทวีปเอเชีย ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำริว่าพระราชพิธีนี้มีแต่พิธีพราหมณ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เพิ่มพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีทางพุทธศาสนาผนวกเข้าเป็นพระราชพิธีต่อเนื่องกัน รวมเป็นพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ นับว่าเป็นประเพณีที่สำคัญของชาติอย่างหนึ่งที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจนถึงปี 2479 แล้วก็ว่างเว้นไป จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีพระราชดำริให้ฟื้นฟูขึ้นใหม่เมื่อปี 2503 ให้ต้องตามโบราณราชประเพณีเพื่อความ เป็นสิริมงคลแก่พืชพันธุ์ธัญญาหาร ตลอดจนเป็นการบำรุงขวัญและเพิ่มพูนกำลังใจแก่เกษตรกรซึ่งเป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ จึงได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีนี้สืบต่อมาทุกปี และยังพระราชทานพระมหากรุณาให้บรรดาเกษตรกรได้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในสวนจิตรลดาเมื่อเสร็จการพระราชพิธีที่ท้องสนามหลวงด้วย เช่น เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2524 ได้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้นำ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์นิคม และสหกรณ์ประมงทั่วประเทศ เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ความตอนหนึ่งว่า

“...ที่ท่านทั้งหลายได้มีโอกาสได้เข้าร่วมในพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันนี้ ซึ่งถ้าคิดไปก็เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ เพราะว่าทั่วโลกนี้ดูเหมือนจะมีต่อเมืองไทยที่มีพิธีของส่วนกลาง เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เกษตรกร... ชาวเกษตรกรทั้งหลายย่อมทราบดีว่าความเป็นมงคลนี้สำคัญยิ่งในการปฏิบัติงานของการเกษตร...”

ความที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างถ่องแท้ว่า ประเทศไทยนั้นหากจะพัฒนาไปให้ถูกทิศทางแล้ว ก็ควรมุ่งเน้นพัฒนาให้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเกษตรอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพราะจากการที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในภูมิภาคต่างๆ ได้ทอดพระเนตรพบว่าทั้งสภาพภูมิอากาศและสภาพภูมิประเทศของประเทศไทยนั้น เหมาะสมกับภาคเกษตรอุตสาหกรรมมากกว่าภาคอุตสาหกรรม ดังนั้นจะสังเกตได้ว่า เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกร ก็จะทรงมุ่งเน้นที่จะแนะนำให้เกษตรกรเหล่านั้นทำเกษตรกรรมโดยใช้หลักวิชาการให้ถูกต้อง กับทรงแนะนำให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมแก่เกษตรกรของแต่ละท้องถิ่น โดยให้พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศให้น้อยที่สุด หรือถ้าไม่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศที่จะต้องอาศัยการนำเข้าหรือที่ประเทศไทยเราไม่สามารถผลิตหรือประดิษฐ์ขึ้นใช้เองได้เลยก็จะเป็นการดีจะทรงแนะนำให้เกษตรกรที่เป็นชาวนาปลูกพืชชนิดอื่นหลังเก็บเกี่ยวข้าวในนาแล้วเพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพของดินให้ดีขึ้น หรือที่เป็นเกษตรกรทำไร่เลี้ยงสัตว์ ก็ทรงแนะนำให้ปลูกพืชชนิดต่างๆ ควบคู่กันไป เพื่อลดความเสี่ยงหากพืชชนิดหนึ่งชนิดใดไม่ได้ผล ก็จะมีพืชชนิดอื่นที่ปลูกไว้ทดแทนได้ และหากเป็นไปได้ก็ให้เลี้ยงสัตว์ควบคู่กันไปด้วยอย่างน้อยก็จะได้ประโยชน์จากมูลสัตว์นั้นมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกสำหรับบำรุงพืชที่เราปลูก การทำการเกษตรกรรมอย่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนำเกษตรกรดังที่กล่าวมานี้ เป็นการทำการเกษตรกรรมแบบยั่งยืน เพราะหากเกษตรกรยังไม่สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าไปมากกว่านี้ได้เกษตรกรเหล่านั้นก็จะไม่เดือดร้อน เพราะยังสามารถทำการเกษตรที่พออยู่พอกินพอใช้ภายในครัวเรือนของตนต่อไปได้และถ้าได้ผลผลิตมากเหลือจากการกินการใช้ในครัวเรือนแล้ว ก็ยังสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ของครอบครัวต่อไป แต่ถ้าเกษตรกรรายใดมีความขยันหมั่นศึกษามีการค้นคว้าหาความรู้ใส่ตนอยู่เสมอๆ คอยติดตามคอยติดต่อสอบถามและมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นๆ ซึ่งมีหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการให้ความรู้และแนะนำการดำเนินงานตามหลักวิชาการอยู่แล้ว เกษตรกรรายนั้นก็สามารถที่จะพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปในระดับที่สูงขึ้นได้ถึงระดับภาคเกษตรอุตสาหกรรมที่สามารถผลิตสินค้าส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศได้ ดังนั้นการอยู่อย่างเฉลี่ยฉลาดตามนัยแห่งพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือใช้

สติปัญญาใครครวญไตร่ตรองให้ดีๆ ควรจะหาอะไรที่ไม่เป็นการเกินกำลังของตน คือไม่ทำอะไรเกินตัวนั่นเอง ดังนั้น ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เศรษฐกิจของประเทศไทยกำลังถดถอย ผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจากวิกฤตการณ์นี้ ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริมาตั้งแต่แรก ที่ทรงแนะนำให้ทำเพื่อพอกินพอกินพอใช้ตามกำลังแห่งตนเสียก่อน และได้ทรงเน้นให้เห็นชัดอีกครั้งเมื่อพระราชทานพระราชดำรัสแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรดา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2540 ตอนหนึ่งว่า

“คนเขานึกว่าประเทศไทยจะเป็นเสือตัวเล็กๆ แล้วก็ไปเป็นเสือตัวโตขึ้น เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ ความจริงเคยพูดเสมอ...ว่าการจะเป็นเสือหรือไม่มันไม่สำคัญ สำคัญที่เราพอกินพอกินและมีเศรษฐกิจ มีความเป็นอยู่แบบพอกินพอกิน คืออุ้มชูตัวเองได้ให้มีพอกินพอกินกับตัวเอง...”

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั้นทรงมีความห่วงใยต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในชนบทเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะราษฎรที่มีอาชีพทำนาทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ปลูกพืชผัก เพราะนับวันลูกหลานของราษฎรเหล่านี้ต่างก็พากันทิ้งถิ่นฐานภูมิลำเนาเดิมเดินทางเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่ ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นในเมืองใหญ่ เพราะแออัดไปด้วยผู้คนแล้วภาคเกษตรกรรมในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ที่ไม่ใช่เมืองใหญ่ก็พลอยว่างคนทำงานไปด้วย เหตุนี้ถ้าสังเกตให้ดีฯ ก็จะมีพบว่าทุกครั้ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเกษตรกรในภูมิภาคใดก็ตาม ก็จะทรงแนะนำให้เกษตรกรไม่ให้เกิดความท้อถอยในการประกอบอาชีพทางการเกษตร จะทรงให้กำลังใจและโปรดฯ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปช่วยเหลือให้ความรู้ทางวิชาการ สำหรับทำเกษตรกรรมให้ได้ผลผลิตดียิ่งขึ้นเพื่อที่เขาจะได้เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้จะได้ไม่คิดจะละทิ้งถิ่นฐานที่อยู่ของตน แล้วตั้งหน้าตั้งตาแต่ละคนเดินทางไปหางานทำในเมืองแทนที่จะทำเกษตรกรรมให้พอกินพอกินตามอัตภาพของตน ซึ่งไม่มีทางที่จะอดตายไปได้ ตรงกันข้ามกับการเข้าไปหางานทำในเมืองใหญ่ ที่จะมาจากภายนอกได้ แต่การพัฒนาขึ้นก็ต้องสอดคล้องกันกับความสามารถที่จะรับได้ของบรรดาเกษตรกรและตามความต้องการของชุมชนนั้นๆ ด้วย ไม่ใช่ไปยึดยึดให้ในขณะที่ชุมชนของตนเข้มแข็ง ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทเป็นแนวทางให้แก่กลุ่มชาวไร่ฝักในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไว้เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2513 ตอนหนึ่งว่า

“...ถ้าแต่ละคนมีความขยันหมั่นเพียร ทางราชการและผู้มีวิชาอื่นๆ ที่ไม่ใช่ทางราชการก็จะช่วย แล้วความเดือดร้อนต่างๆ ก็บรรเทาไป ไม่ใช่เป็นทุกข์...”

สำหรับในส่วนวิชาการนั้น เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2522 ได้พระราชทานพระบรมราโชวาทตอนหนึ่งว่า

“...นักบริหารการพัฒนา มีภาระสำคัญในการที่จะต้องเป็นผู้นำและตัวการควบคุมการพัฒนาบ้านเมือง ให้เจริญก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสมถูกต้อง สู่ทิศทางและสภาพที่ทุกฝ่ายพึงปรารถนา.. จะต้องมีความรอบรู้และความเข้าใจอันกระจ่างและเพียงพอในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานที่จะทำทั้งหมด รวมทั้งระบบชีวิตของคนไทย อันได้แก่ความเป็นอยู่ ความต้องการ วัฒนธรรม และความรู้สึกนึกคิด โดยเบ็ดเสร็จด้วย จึงจะทำงานให้บรรลุเป้าหมายได้...”

ในประเทศไทยนั้น ผู้ที่รู้อย่างลึกซึ้งถึงสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในแต่ละพื้นที่ และรู้ว่าในพื้นที่นั้นๆ ควรจะทำเกษตรกรรมแบบใดจึงจะเหมาะสมนั้น คงจะไม่มีผู้ใดที่จะรู้ได้เท่าที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ทรงทราบ เพราะได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคเพื่อทอดพระเนตรทุกซอกซอกของราษฎร จึงทรงทราบเป็นอย่างดีว่าในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันออกไปด้วยตามสภาพของทรัพยากรในแต่ละพื้นที่ได้มีความรู้ถึงความเหมาะสมของการทำเกษตรกรรมในพื้นที่ของตน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เลือกสถานที่ที่เหมาะสมแล้วจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นในภูมิภาคต่างๆ รวม 6 ศูนย์ ได้แก่

1. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ฉะเชิงเทรา
2. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เพชรบุรี
3. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.จันทบุรี
4. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สกลนคร
5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงใหม่
6. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส



ข้อมูลจาก WWW.DEK-D.COM, WWW.KU.AC.TH



# ดำเนินธรรม ตามรอยพระราช

เรียบเรียงโดย ฉัตรชุลี ชาติปัญญาวุฒิ

จากพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ที่ทรงประกาศต่อหน้ามหาสมโสร สันนิบาต ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2493 จนถึง วันเสด็จสู่สวรรคต พระองค์ได้ทรงครองแผ่นดินโดย “ทศพิธราชธรรม” คือ จริยวัตร 10 ประการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงประพฤติเป็นหลักธรรมประจำพระองค์ ทรงยึดมั่นมาตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์

ซึ่ง “ทศพิธราชธรรม” มี 10 ประการคือ <sup>1</sup>

1. **ทาน** คือการให้ หมายถึงการสละทรัพย์ สิ่งของ เพื่อช่วยเหลือคนที่ด้อยและอ่อนแอกว่า
2. **ศีล** คือการตั้งอยู่ในศีล หมายถึง มีความประพฤติดีงาม เป็นตัวอย่างที่ดีแก่คนทั่วไป
3. **บริจาค** คือบริจาค หมายถึงการเสียสละความสุขสำราญของตนเพื่อประโยชน์สุขของหมู่คณะ
4. **อาชชวะ** คือความซื่อตรง หมายถึง มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจริงใจ ไม่กลับกลอก
5. **มัททวะ** คือความอ่อนโยน หมายถึง มีกิริยาสุภาพ มีสัมมาคารวะ วาจาอ่อนหวาน มีความนุ่มนวล ไม่เย่อหยิ่ง ไม่หยาบคาย
6. **ตบะ** คือความเพียร หมายถึง การเพียรพยายามไม่ให้ความมัวเมาเข้าครอบงำจิตใจ ไม่ลุ่มหลงกับอบายมุขและสิ่งชั่วร้าย ไม่หมกมุ่นกับความสุขสำราญ
7. **อักโธระ** คือความไม่โกรธ หมายถึง มีจิตใจมั่นคง มีความสุขุม เยือกเย็น อดกลั่น ไม่แสดงความโกรธ หรือความไม่พอใจให้ปรากฏ



8. **อวิหิงสา** คือความไม่เบียดเบียน หมายถึง ไม่กดขี่ข่มเหง กลั่นแกล้งรังแกคนอื่น ไม่หลงในอำนาจ ทำอันตรายต่อร่างกายและทรัพย์สินผู้อื่นตามอำเภอใจ
9. **ขันติ** คือความอดทน หมายถึงการอดทนต่อสิ่งทั้งปวง สามารถอดทนต่องานหนัก ความยากลำบาก ทั้งอดทน อดกลั้นต่อคำติฉินนินทา
10. **อวิโรธนะ** คือความเที่ยงธรรม หมายถึงไม่ประพฤติดุจดิน ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม ไม่หวั่นไหวในเรื่องดีเรื่องร้าย

นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมีพระราชดำริ พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทในโอกาสต่างๆ ที่ทรงตกเตือนให้สติ เป็นคำสั่งสอน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้ราษฎรของพระองค์อย่างเราๆ ได้น้อมนำมาปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า และนำความสุขที่ยั่งยืนมาสู่

ทั้งนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พูดถึงการเป็นข้าราชการที่ดีและคนดี โดยประมวลไว้ในหนังสือ “หลักธรรม หลักทำ ตามรอยพระยุคลบาท 10 ประการ” ดังนี้<sup>2</sup>

1. **ทำงานอย่างผู้รู้จริง** และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเน้นการเป็นผู้รู้จริง ก่อนที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อประชาชนในทุกเรื่อง ทรงศึกษาหาความรู้เป็นอันดับแรก โดยทรงค้นคว้าจากเอกสารต่างๆ อย่างละเอียด เมื่อพร้อมแล้วจึงค่อยลงมือทำ ทุกคนจึงควรเป็นผู้รู้จริงในการทำงานเพื่อให้ผลงานเป็นที่ยอมรับและบังเกิดผลดีต่อทุกฝ่าย

2. **มีความอดทน มุ่งมั่น ยึดธรรมะและความถูกต้อง** คือ การรู้จักอดทน ทำจนเป็นนิสัย ไม่ว่าจะสิ่งดีที่เข้ามา ทุกข์ที่เข้ามา สุขที่เข้ามา เราก็รับด้วยใจสงบ ไม่ตื่นเต้นหรือกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ หากเกิดปัญหาเราก็ทำจิตใจให้รู้สึกทำหายกับปัญหานั้น เห็นปัญหาแล้วกระโดดเข้าไป เป็นการท้าทายสติปัญญา อย่างกล้า และละลายปัญหาจากเรื่องยากเป็นเรื่องง่าย

3. **ความอ่อนน้อมถ่อมตน เรียบง่ายและประหยัด ถือเป็นสิ่งสำคัญ** เช่น นาฬิกาข้อมือพระกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่จำเป็นต้องราคาแพง แต่ทรงเน้นที่ประโยชน์ของการบอกเวลา ในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎร ทรงใช้การแก้ไขปัญหาด้วยธรรมชาติ เรียบง่ายและประหยัด ราษฎรสามารถทำได้เอง หาได้ในท้องถิ่น และประยุกต์ใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาแก้ไขปัญหานั้น โดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีให้ยุ่งยาก

4. **มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่เป็นหลัก** ตลอดระยะเวลา 60 กว่าปีที่ทรงงาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง โดยไม่ทรงคำนึงถึงพระวรกายเลยแม้แต่น้อย อย่างเช่น โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นการดำเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ที่คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และไม่ได้ละเลยคนส่วนน้อยที่ต้องเสียสละเพื่อส่วนรวม เมื่อส่วนรวมได้ประโยชน์ คนส่วนรวมก็ต้องช่วยคนกลุ่มเล็ก ที่เสียสละอย่างเต็มที่



5. **รับฟังความเห็นของผู้อื่น** และเคารพความคิดที่แตกต่าง ทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปในพื้นที่ต่างๆ ทรงทำประชาพิจารณ์ทุกครั้ง โดยวิธีการของพระองค์เป็นวิธีที่เรียบง่ายตรงไปตรงมา โดยจะทรงอธิบายถึงวัตถุประสงค์และผลที่ได้รับ จากโครงการพัฒนากับพสกนิกรที่มาเฝ้า และจะทรงถามถึงความต้องการของประชาชน ความสมัครใจ และให้ตกลงกันเองในกลุ่มที่จะได้รับประโยชน์ และกลุ่มที่ต้องเสียสละในขณะนั้นเลย จากนั้นจะทรงเรียกผู้นำท้องถิ่น มารับทราบ ดำเนินการในเชิงบริหารและวิชาการต่อไปจนเสร็จสิ้นโครงการ

6. **มีความตั้งใจจริงและขยันหมั่นเพียร** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงมุ่งมั่นในเรื่องที่ทรงปฏิบัติมาก ทรงงานทุกวันไม่มีวันหยุด ซึ่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ โดยเฉพาะข้าราชการจึงต้องมีจิตสำนึกในการบริการ มีความขยัน และตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อประชาชน

7. **มีความสุจริตและความกตัญญู** ทรงแสดงให้เห็นประจักษ์ในเรื่องของความกตัญญูต่อพระราชมารดา และความสุจริตต่อแผ่นดิน และต่อสิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะส่วนรวม ทรงเตือนให้ยึดสิ่งนี้ไว้ เพราะเป็นเรื่องที่จำเป็น มีความสำคัญ และมีคุณค่ายิ่ง

8. **พึ่งตนเอง** ส่งเสริมคนดีและคนเก่ง ทรงสอนให้ชาวไทยสามารถดำรงชีวิตด้วยตนเองได้ และต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง และยึดหลัก พออยู่ พอกิน พอใช้ หรือตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงพระราชทานให้แก่ประชาชนไทย ให้สามารถอยู่ได้ด้วยตนเองในระดับพื้นฐาน

9. **รักผู้อื่น** พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรักประชาชนและทำงานเพื่อประชาชน ครั้งหนึ่งมีรับสั่งกับ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ว่า ทรงทำราชการ ดั่งนั้นคนที่รับราชการ ซึ่งถือว่ารับงานของราชามาทำต่อ สิ่งแรกที่ต้องทำคือ ต้องรักประชาชนและทำงานเพื่อประชาชน เฉกเช่นเดียวกับพระองค์

10. **การเอื้อเพื่อซึ่งกันและกัน** หรืออีกความหมายหนึ่งคือ ต้องนึกถึงคนอื่นบ้าง อย่าคิดถึงแต่ตัวเอง เห็นแก่ตัวอย่างเดียวอยู่ไม่รอด ต้องรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม ดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชดำรัสแก่คนไทยว่า “สังคมใดก็ตาม ถ้ามีความเอื้อเพื่อเกื้อกูลกันด้วยความมุงดี มุงเจริญต่อกัน สังคมนั้น ย่อมเต็มไปด้วยไมตรีจิต มิตรภาพ มีความร่มเย็นเป็นสุข น่าอยู่...”

ซึ่งหลักปฏิบัติ 10 ประการนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ได้บอกเล่าเกี่ยวกับพระราชจริยวัตร และหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีงามในทุกด้าน

พสกนิกรทุกสาขาอาชีพและทุกชนชั้น สมควรที่จะศึกษาเรียนรู้และดำเนินตามรอยพระบาท เพื่อจะได้มีชีวิตที่ดี มีสังคมสงบสุข และที่สำคัญเพื่อช่วยกันนำพาประเทศชาติเจริญก้าวหน้า





พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ ๑



## ข่าวสภกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

เป็นเอกสารภายในของ สภกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

คณะผู้จัดทำ		หมายเลขโทรศัพท์สภกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ			
<b>คณะกรรมการสภกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ</b>		โทรศัพท์ 0-2218-0555	โทรสาร 0-2611-7411	ฝ่ายอาคารสถานที่	ต่อ 2201-2202
<b>ผู้ร่วมจัดทำ</b>		ฝ่ายการเงิน	ต่อ 1501, 1503	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต่อ 2001-2004
น.ส.สิริกัทธ	ทองสงบ	ฝ่ายเงินกู้	ต่อ 1401, 1806-1811	ฝ่ายแผนและพัฒนาบุคลากร	ต่อ 2301-2302
นางฉัตรบุลิ	ชาติปัทมาวณิ	ฝ่ายเงินฝาก	ต่อ 1502, 1802-1805	สาขา 1 อาคารจุลจักรพงษ์	0-2218-7037
นายธนากร	ช่วยวงศ์	ฝ่ายทะเบียนสมาชิก	ต่อ 1301, 1812-1813	สาขา 2 คณะเภสัชศาสตร์	0-2218-8430
นายเรืองศักดิ์	สิทธิสังข์	ฝ่ายธุรการ	ต่อ 1201-1205	สาขา 3 คณะแพทยศาสตร์	0-2256-4488
		ฝ่ายประชาสัมพันธ์	ต่อ 1101, 1800	สาขา 4 อาคารบรมราชกุมารี	0-2218-4913
		ฝ่ายบัญชี	ต่อ 1601-1603	สาขา 5 คณะครุศาสตร์	0-2218-2520
		ฝ่ายสินเชื่อและการลงทุน	ต่อ 1701-1703	สาขา 6 คณะสหเวชศาสตร์	0-2218-1039
		ฝ่ายนิติการ	ต่อ 2101-2102	สาขา 7 คณะทันตแพทยศาสตร์	0-2218-8826

### เวลาทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์

- สำนักงาน / 08.30 - 15.30 น.
- สาขา 1 และ 5 / 08.45 - 15.15 น.
- สาขา 2, 3, 4, 6 และ 7 / 08.45 - 15.15 น. (พัก 12.30 - 13.30 น.)

สภกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด

อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 0-2218-0555 โทรสาร 0-2611-7411 <http://www.savings.chula.ac.th> Email: sav.coop@chula.ac.th

# ๙ คำพ่อสอน

พระบรมราโชวาท

ในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๕ พรรษา

บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙

## ๕. ย่อมโยน แต่ไม่ยอมแฉ

“ในวงสังคมนั้นเล่า ท่านจะต้องรักษามารยาทอันดีงามสำหรับสุภาพชน รู้จักสัมมาคารวะ ไม่แข็งกระด้าง มีความอ่อนโยน แต่ไม่อ่อนแอ พร้อมจะเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อส่วนรวม”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 25 มิถุนายน 2496

## ๖. ขูตจริง ทำจริง

“ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำคือ ขูตจริง ทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540

## ๗. หนังสือเป็นอมสิน

“หนังสือเป็นการสะสมความรู้และทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้สร้างมา ทำมาคิดมา แต่โบราณกาลจนทุกวันนี้ หนังสือจึงเป็นสิ่งสำคัญ เป็นคล้ายๆ ธนาคารความรู้และเป็นอมสิน เป็นสิ่งที่จะทำให้ มนุษย์ก้าวหน้าได้โดยแท้”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่คณะสมาชิกห้องสมุดทั่วประเทศ ในโอกาสที่เข้าเฝ้าฯ ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2514

## ๘. ความซื่อสัตย์

“ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่าง เด็กๆ จึงต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดมีขึ้นในตนเอง เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีชีวิตที่สะอาดที่เจริญมั่นคง”

พระบรมราโชวาท พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือวันเด็ก ปี พุทธศักราช 2531

## ๙. การเอาชนะใจตน

“ในการดำเนินชีวิตของเรา เราต้องข่มใจไม่กระทำความผิดๆ ที่เรารู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อม เราต้องฝืนต้องต้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าเป็นความผิด และเป็นกรรม ถ้าเราพร้อมกันทำเช่นนี้ ให้ได้จริงๆ ให้ผลของความดีบังเกิดมากขึ้นๆ ก็จะช่วยค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมลงไป และจะช่วยให้ฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ”

พระราชดำรัส พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 12 ธันวาคม 2513

ข้อมูลจาก <http://www.v4king.in.th/index.php/supporter/103>

## 1. ความเพียร

“การสร้างสรรคตนเอง การสร้างบ้านเมืองก็ตาม มิใช่สร้างในวันเดียว ต้องใช้เวลา ต้องใช้ความเพียร ต้องใช้ความอดทน เสียสละ แต่สำคัญที่สุดคือความอดทนคือไม่ย่อท้อ ไม่ย่อท้อในสิ่งที่ตั้งงาม สิ่งที่ตั้งงามนั้นทำมันน่าเบื่อ บางทีเหมือนว่าไม่ได้ผล ไม่ดัง คือดูมันครีทำดีนี้ แต่ขอรับรองว่าการทำให้ดีไม่ครีต้องมีความอดทน เวลาข้างหน้าจะเห็นผลแน่นอนในความอดทนของตนเอง”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา ครู และอาจารย์ ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ วันที่ 27 ตุลาคม 2516

## 2. ความพอดี

“ในการสร้างตัวสร้างฐานะนั้นจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปด้วยความรอบคอบ ระมัดระวังและความพอเหมาะพอดี ไม่ทำเกินฐานะและกำลัง หรือทำด้วยความเร่งรีบ เมื่อมีพื้นฐานแน่นหนารองรับพร้อมแล้วจึงค่อยสร้างค่อยเสริมความเจริญก้าวหน้าในระดับสูงขึ้น ตามต่อกันไปเป็นลำดับผลที่เกิดขึ้นจึงจะแน่นอน มีหลักเกณฑ์ เป็นประโยชน์แท้และยั่งยืน”

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 ธันวาคม 2540

## 3. ความรู้ตัว

“เด็กๆ ทำอะไรต้องทတ်ให้รู้ตัว การรู้ตัวอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและคนที่ระเบียบดีแล้ว จะสามารถเล่าเรียนและทำการงานต่างๆ ได้โดยถูกต้องรวดเร็ว จะเป็นคนที่ประสบความสำเร็จและความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวมในอนาคตได้อย่างแน่นอน”

พระบรมราโชวาท พระราชทานลงพิมพ์ในหนังสือ วันเด็ก ประจำปี 2521

## 4. คนเราจะต้องรับและจะต้องให้

“คนเราจะเอาแต่ได้ไม่ได้ คนเราจะต้องรับและจะต้องให้ หมายความว่าต่อไป และเดี๋ยวนีด้วยเมื่อรับสิ่งของใดมา ก็จะต้องพยายามให้ ในกรให้นั้น ให้ได้โดยพยายามที่จะสร้างความสามัคคีให้หมู่คณะและในชาติ ทำให้หมู่คณะและชาติประชาชนทั้งหลายมีความไว้ใจซึ่งกันและกันได้ ช่วยที่ไหนได้ก็ช่วย ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 20 เมษายน 2521

